

ข่าวเลขที่ 50

11 เมษายน 2562

พาณิชย์คุมเข้มการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ ก่อนช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า การตรวจสอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการค้าภายในที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้มีประชาชนจำนวนมากต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ทั้งโดยพาหนะส่วนตัวและรถสาธารณะ และหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนเดินทางจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในคุมเข้มการตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง มาตรวัดก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ ในระหว่างวันที่ 10 - 11 เมษายน 2562 ตามเส้นทางการเดินทางที่เป็นรอยต่อของจังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกำกับดูแลและตรวจสอบความถูกต้องมาตรวัดฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ



ทั้งนี้อธิบดีกรมการค้าภายในยังแนะนำให้ประชาชนผู้บริโภคสังเกตเบื้องต้น เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตนเอง ดังนี้ (1) ตู้จ่ายน้ำมัน ก๊าซ LPG, NGV ตามสถานีบริการ ต้องมีสติ๊กเกอร์วงกลมของกรมการค้าภายใน (มีรูปครุฑสีแดง / ระบุคำว่าตรวจสอบแล้ว / แสดงปี พ.ศ. ปัจจุบันอยู่ด้านล่าง) ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 จะเป็นสีน้ำเงิน และสีของสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนไปทุกปีตามปี พ.ศ. หากมีสติ๊กเกอร์ดังกล่าวติดอยู่แสดงว่าได้มีการ

ตรวจสอบแล้ว

- (2) ก่อนเติมยอดขายและจำนวนลิตร ต้องเป็นเลขศูนย์
- (3) ราคาขายต่อลิตรที่แสดงที่ตู้จ่ายกับป้ายแสดงต้องถูกต้องตรงกัน
- (4) เมื่อเติมเสร็จให้ดูยอดขายและจำนวนลิตรให้ถูกต้อง

หากพบว่าสถานีบริการใดกระทำความผิดจะถูกดำเนินคดีตาม

พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับการออกตรวจสอบมาตรวัดฯ ในครั้งนี้ จะจัดสายตรวจทั้งหมด 5 สาย ประกอบด้วย สายตรวจที่ 1 ถนนสายพหลโยธิน มุ่งสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สายตรวจที่ 2 ถนนสายตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี มุ่งสู่ จังหวัดสุพรรณบุรี สายตรวจที่ 3 ถนนบางนา - ตราด มุ่งสู่ จังหวัดชลบุรี สายตรวจที่ 4 ถนนเพชรเกษม มุ่งสู่ จังหวัดนครปฐม สายตรวจที่ 5 ถนนพระรามสอง มุ่งสู่ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ 40 สถานี จำนวนหัวจ่ายโดยประมาณ 800 หัวจ่าย (เครื่อง)



อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงพาณิชย์มีความเชื่อมั่นว่าประชาชนผู้บริโภคจะได้รับปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิง ปริมาณก๊าซ LPG และ ก๊าซ NGV ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เต็มจำนวน และได้รับความเป็นธรรมในการ ใช้บริการในช่วงวันหยุดต่อเนื่องในเทศกาลสงกรานต์นี้ หากพบว่าสถานีบริการใดใช้มาตรวัดที่ไม่ถูกต้องมีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดที่กำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับ ไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หรือสถานีบริการใดดัดแปลงมาตรวัดให้มีค่าความคลาดเคลื่อนเกินอัตราเมื่อเหลือเมื่อขาดที่กำหนดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 120,000 บาท ทั้งนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซ LPG และก๊าซ NGV สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ
